

**แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔**

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	ชื่อโครงการ/กิจกรรมปี ๒๕๖๔	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๓ ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต่อต้านทุจริต</p> <p>๓.๑ นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านทุจริต</p>	<p>โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติประจำปี ๒๕๖๔</p> <p><u>กิจกรรมที่ ๑</u> การประชุมชี้แจง/เตรียมวิทยากร</p> <p><u>กิจกรรมที่ ๒</u> การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านกิจกรรมค่ายเรียนรู้ได้ร่วมพระบารมีจักรีวงศ์</p> <p><u>กิจกรรมที่ ๓</u> ประเมินผลโครงการ/สรุปรายงานผู้เกี่ยวข้อง</p>	<p><u>เชิงปริมาณ</u></p> <p>ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสังกัดอื่นตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด นักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด</p> <p><u>เชิงคุณภาพ</u></p> <p>ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ ได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชาวงศ์จักรี มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเองสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน</p>	<p>๔๘๘,๒๙๒ -</p>	<p>กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน</p>

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	ชื่อโครงการ/กิจกรรมปี ๒๕๖๔	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุก</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต</p> <p>๑.๔ ยกกระตือรือร้นในการกำกับติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต</p>	<p>โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน</p> <p><u>กิจกรรมที่ ๑</u> การประชุมผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน</p> <p><u>กิจกรรมที่ ๒</u> ตรวจสอบติดตามการใช้เงินอุดหนุนทุกรายการ ของโรงเรียนเอกชนในระบบทุกโรงเรียน</p> <p><u>กิจกรรมที่ ๓</u> ตรวจสอบ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานต่างๆของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ</p> <p><u>กิจกรรมที่ ๔</u> สรุปผลการดำเนินงานและออกรายงาน</p>	<p><u>เชิงปริมาณ</u></p> <p>๑. โรงเรียนเอกชนในระบบทุกโรงเรียนได้รับการตรวจ ติดตามการใช้เงินอุดหนุนทุกรายการที่ได้รับจัดสรรในปี ๒๕๖๓ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>๒. ประชุมผู้บริหารโรงเรียน และคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง</p> <p>๓. โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ ได้รับการตรวจ ติดตามการดำเนินงานจัดการศึกษาในด้านต่างๆ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง</p> <p><u>เชิงคุณภาพ</u></p> <p>๑. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ แนวปฏิบัติในการดำเนินงานบริหารจัดการเงินอุดหนุนทุกรายการ สามารถใช้เงินอุดหนุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์และถูกต้องตามระเบียบ แนวปฏิบัติ</p>	๒๓,๖๐๐ -	กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	ชื่อโครงการ/กิจกรรมปี ๒๕๖๔	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุก</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต</p> <p>๑.๔ ยกระดับกลไกในการกำกับติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต</p>	<p>โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน</p> <p><u>กิจกรรมที่ ๑</u> การประชุมผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน</p> <p><u>กิจกรรมที่ ๒</u> ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกรายการ ของโรงเรียนเอกชนในระบบทุกโรงเรียน</p> <p><u>กิจกรรมที่ ๓</u> ตรวจสอบ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานต่างๆของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ</p> <p><u>กิจกรรมที่ ๔</u> สรุปผลการดำเนินงานและออกรายงาน</p>	<p><u>เชิงคุณภาพ</u></p> <p>๒. ผู้บริหารโรงเรียน และคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้รับข่าวสาร นโยบายต่างๆ นำไปสู่การบริหารและการปฏิบัติงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ ได้รับการตรวจ ติดตาม พร้อมข้อเสนอแนะการดำเนินงานต่างๆ ทำให้มีการปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน</p>	<p>๒๓,๖๐๐ -</p>	<p>กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง</p>

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	ชื่อโครงการ/กิจกรรมปี ๒๕๖๔	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ</p> <p>๑.๑ การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่างๆ ให้มีความรวดเร็วเข้าถึงได้โดยง่าย</p>	<p>โครงการ ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการและแนวปฏิบัติการร้องเรียน/ร้องทุกข์</p> <p><u>กิจกรรมที่ ๑</u> วางแผนการดำเนินงาน</p> <p><u>กิจกรรมที่ ๒</u> ประชุมบุคลากรภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง</p> <p><u>กิจกรรมที่ ๓</u> จัดทำมาตรการและแนวปฏิบัติการร้องเรียน/ร้องทุกข์</p> <p><u>กิจกรรมที่ ๔</u> สร้างช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์</p>	<p><u>เชิงปริมาณ</u></p> <p>๑. ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรในสำนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการและแนวปฏิบัติการร้องเรียน/ร้องทุกข์ และสามารถแนะนำช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้</p> <p>๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ สามารถใช้ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้</p> <p><u>เชิงคุณภาพ</u></p> <p>๑. บุคลากรในสำนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเกี่ยวกับมาตรการและแนวปฏิบัติการร้องเรียน/ร้องทุกข์</p> <p>๒. ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ สามารถเลือกใช้ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ ทั้ง ๗ ช่องทาง (ดังเอกสารแนบ)</p>	-	<p>กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง</p>